



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN (Thứ sáu, Ngày 01 tháng 08 năm 2025)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Vn Business đăng tải các tin, bài:

+ HTX thủy sản ở Khánh Hòa hướng tới nuôi biển công nghệ cao

Với đường bờ biển dài gần 500km (sau sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận), nguồn lợi hải sản phong phú và kinh nghiệm nuôi trồng truyền thống, tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản. Những năm gần đây, bên cạnh các hình thức sản xuất cá thể nhỏ lẻ, mô hình hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thủy sản từng bước khẳng định vai trò là “hạt nhân” thúc đẩy sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân ven biển. (Tác giả: **Thanh Vân**, 01/08/2025). [Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Phụ phẩm thủy sản: Mở lối cho tăng trưởng xanh và bền vững

Ngành thủy sản Việt Nam đang lãng phí một "mỏ vàng" trị giá tới 5 tỷ USD mỗi năm. Đó chính là gần 1 triệu tấn phụ phẩm như đầu, vỏ, xương, vốn từ lâu bị xem là phế thải. Tuy nhiên, tư duy này đang thay đổi khi công nghệ chế biến sâu hứa hẹn biến chúng thành một động lực tăng trưởng mới. (Tác giả: **Yen**, 01/08/2025). [Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Hợp tác Pháp - Việt tìm giải pháp nuôi trồng thủy sản tuần hoàn

Dự án thủy sản 3R4CSA tạo bước ngoặt cho quá trình chuyển đổi xanh ngành thủy sản Việt Nam - nơi kinh tế, môi trường và xã hội cùng phát triển hài hòa. (Tác giả: **Kiều Chi**, 01/08/2025). [Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Hà Tĩnh đăng tải các tin, bài:

+ Hà Tĩnh không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều giải pháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản IUU. (Tác giả: Văn Đức, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Vietnam Plus đăng tải các tin, bài:

+ Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Kiểm soát từ cảng cá, chủ động chống khai thác IUU

Với cảng cá loại 1 Thọ Quang và cảng cá loại 2 Tam Quang, Đà Nẵng là “cửa ngõ” xuất, cập bến của hàng ngàn tàu đánh bắt xa bờ, do đó, Đà Nẵng kiểm soát chặt tàu cá, nâng cấp cảng để gỡ thẻ vàng IUU. (Tác giả: TTXVN, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Ngãi đăng tải các tin, bài:

+ Sớm giải quyết bất cập liên quan nghề giã cào

Ngư dân hành nghề giã cào trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, cần được hỗ trợ để chuyển đổi nghề. (Tác giả: Hồng Hoa, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Biển vàng, niềm tin xanh: [Bài 3] Đồng quản lý nghề cá - mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc

Triết lý cộng đồng trong đồng quản lý nghề cá đã thay đổi tư duy quản lý, giúp ngư dân cùng chung tay bảo vệ biển và phát triển sinh kế bền vững. (Tác giả: Quỳnh Chi - Trần Phi - Phương Linh, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Thanh Hóa đăng tải các tin, bài:

+ Nâng tầm giá trị thủy sản Sầm Sơn

Sầm Sơn không chỉ có đường bờ biển trải dài với bãi tắm đẹp, “lý tưởng để phục hồi sức khỏe” mà còn là nơi cung cấp nguồn lợi thủy sản phong phú. Do đó, việc nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, xuất khẩu sẽ góp phần nâng tầm giá trị thủy sản, thúc đẩy kinh tế biển xứ Thanh. (Tác giả: Thùy Hương, 31/07/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Đại Đoàn Kết đăng tải các tin, bài:

+ Cơ hội để xuất khẩu thủy sản về đích

Theo chỉ tiêu được giao, ngành thủy sản phải đạt mức tăng trưởng 4,35% trong năm 2025. Giới chuyên gia cho rằng, để hoàn thành mục tiêu này, ngành cần chủ động đa dạng hóa thị trường, đồng thời nên tận dụng thêm cơ hội từ các thành viên CPTPP khác. (Tác giả: **Khanh Lê**, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Công Thương đăng tải các tin, bài:

+ Hiệp định EVFTA: 5 năm thực thi và những kết quả tích cực trên nhiều khía cạnh

Ngày 01/8/2025 đánh dấu tròn 5 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực, đồng thời là động lực lớn thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Kết quả này đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của EU tại ASEAN và đối tác lớn thứ 16 của EU trên toàn cầu. (Tác giả: **Việt Hằng**, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Công Thương đăng tải các tin, bài:

+ Thực thi EVFTA, kim ngạch thương mại Việt Nam - Pháp hướng đến 15 tỷ USD

Nhờ lực đẩy của EVFTA, kim ngạch song phương Việt Nam - Pháp được kỳ vọng duy trì tăng trưởng kép 6 - 7% mỗi năm, với mục tiêu mới 12 - 15 tỷ USD hai chiều. (Tác giả: **Hoàng Hòa**, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Người Lao Động đăng tải các tin, bài:

+ "Cùng ngư dân thấp sáng đèn trên biển" đến với ngư dân Huế

Chương trình "Cùng ngư dân thấp sáng đèn trên biển" của Pháp Luật TP HCM đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con ngư dân TP Huế. (Tác giả: **Q. Nhật**, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Bnews đăng tải các tin, bài:

+ Bước ngoặt khi Luật mới trao quyền

Từ hôm nay (1/8/2025), Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) có hiệu lực. Luật được kỳ vọng là “cú hích” lớn cho khu vực doanh nghiệp nhà nước. (Tác giả: **Thúy Hiền**, 01/08/2025).[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN